

KIÊN ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TRONG KỶ NGUYÊN VƯỜN MÌNH CỦA ĐẤT NƯỚC

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THÚY HÀ*

Tóm tắt: Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng tích cực và chủ động hội nhập quốc tế với vai trò ngày càng gia tăng ở khu vực và trên thế giới. Đối ngoại Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong giai đoạn mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đối ngoại Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên vườn mình của đất nước.

Từ khóa: đối ngoại; hội nhập quốc tế; vị thế; kỷ nguyên vườn mình

Ngày nhận: 10/6/2025

Ngày phản biện: 20/6/2025

Ngày duyệt đăng: 02/7/2025

1 Dưới ánh sáng của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, ngoại giao Việt Nam đã ngày càng khẳng định mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, ngoại giao đã đi đầu, đóng vai trò tiên phong¹, mở đường, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đi vào chiều sâu, ổn định. Đồng thời, hoạt động đối ngoại đã mở rộng địa bàn các thị trường mới, tăng cường các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh

thổ và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước trong tình hình mới.

Với những quan điểm, chủ trương đối ngoại đúng đắn và hiệu quả, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với hơn 30 nước; bao gồm 5 nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) và tất cả thành viên ASEAN. Việt Nam còn là thành viên có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO, v.v.².

Độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong

* Đại học Tôn Đức Thắng.

tiến trình đổi mới. Đường lối đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhất là vấn đề Biển Đông, trên một số trang mạng xã hội, website cá nhân xuất hiện ngày càng nhiều những luận điệu suy diễn của một số đối tượng dưới các chiêu thức như “lời kêu gọi”, “phản biện”, “kiến nghị”, “góp ý”, “tư vấn”... nhằm công kích và xuyên tạc quan điểm đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung và chiêu thức xuyên tạc của các thế lực thù địch trong nhiều trường hợp tương như mâu thuẫn nhau, nhưng thực chất đều nhằm xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, chống phá cách mạng Việt Nam. Sự chống phá đó đặc biệt nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi sự nghiệp đổi mới của đất nước đang đứng trước những tác động phức tạp và khó lường của bối cảnh quốc tế và khu vực. Việt Nam đang tăng cường quan hệ với các nước trên thế giới, hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị quốc tế. Dù không thể làm thay đổi bản chất, vô hiệu hóa đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, cũng như hạ thấp vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, nhưng những luận điệu này cũng có thể khiến một bộ phận cán bộ và nhân dân ta hoang mang, dao động, từ đó suy giảm niềm tin vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gây khó khăn cho Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại và xử lý các mối quan hệ quốc tế³. Chính vì vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng

của đất nước hiện nay, cần nhận thức, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ về lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng.

2. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta cần quán triệt sâu sắc những nguyên tắc, nội dung quan trọng về đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới của dân tộc, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhất quán đường lối đối ngoại đổi mới, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quốc tế đi đôi với giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc kiên quyết đấu tranh với luận điệu: “Hội nhập quốc tế sẽ làm mất độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc”.

Hội nhập quốc tế là tất yếu, là nhu cầu tồn tại và phát triển của các nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ. Đảng ta xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ khi hội nhập quốc tế, chúng ta đã tạo lập, củng cố môi trường hòa bình, hợp tác, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi, “góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập,

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế⁴. Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập chặt chẽ với khu vực và thế giới. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ kinh tế, thương mại với 230 quốc gia, khu vực trên thế giới, ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do, gồm cả các hiệp định thế hệ mới với tiêu chuẩn cao như EVFTA, CPTPP đã mở ra nhiều cơ hội cho phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước⁵. Trong năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc kỷ lục mới với hơn 800 tỷ USD; Việt Nam tiếp tục là một trong những nước tiếp nhận FDI lớn nhất thế giới; đón hơn 15,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 11 tháng đầu năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến ngày càng hấp dẫn với các đối tác, nhà đầu tư và du khách nước ngoài⁶.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế, coi đó là tâm điểm để ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Dưới danh nghĩa “phản biện”, “kiến nghị”,... đã có nhiều quan điểm phủ nhận, bác bỏ đường lối, quan điểm hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các ý kiến này cho rằng, hội nhập quốc tế làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước nên đã hội nhập quốc tế là không thể giữ được độc lập, tự chủ; muốn có độc lập, tự chủ thì không thể hội nhập quốc tế; càng hội nhập quốc tế một cách sâu rộng sẽ càng bị lệ thuộc vào các nước tư bản phát

triển và không sớm thì muộn sẽ bị đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa⁷. Mặt khác, tham gia hội nhập thì đất nước sẽ bị lệ thuộc vào bên ngoài, đổi mới sẽ dần “đổi màu”, “hòa nhập dẫn đến hòa tan” dẫn đến mất phương hướng, mất độc lập tự chủ, hoặc sẽ khó mà giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch cho rằng, với sự quay trở lại của chủ nghĩa cường quyền áp đặt và chính sách bảo hộ hiện nay thì xuất phát điểm như Việt Nam là không có đủ các điều kiện để hội nhập quốc tế (?!). Chúng quy chụp rằng, Đảng, Nhà nước ta đã không lường hết các rủi ro, hậu quả tiêu cực có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự phát triển của đất nước (?!). Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn đẩy mạnh tuyên truyền luận điệu “chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam là không thực tế và rất mâu thuẫn với quan điểm đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình”, bởi vì nếu chúng ta còn cảnh giác và chống “diễn biến hòa bình” thì không thể có sự hợp tác, hội nhập được (?!). Từ đó, chúng cho rằng: với những hệ lụy và tác động tiêu cực rất lớn, đất nước ta không cần thiết phải hội nhập quốc tế và không thể giữ vững được độc lập, tự chủ, bản sắc dân tộc nếu hội nhập quốc tế (?!). Về bản chất, đó là sự nhìn nhận phiến diện, một chiều, không thấy rõ tính chất hai mặt, đan xen nhau cùng tồn tại giữa thời cơ và thách thức trong hội nhập quốc tế. Mục đích của họ là nhằm phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gieo rắc sự hoài nghi, dao động, thiếu tin tưởng, cản trở không nhỏ đến tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Chính vì vậy, cần nhận diện đúng về thời cơ, thách thức và tính tất yếu của hội nhập quốc tế. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là xu

thể không thể đảo ngược. Vấn đề quan trọng là cần giải quyết tốt các thách thức từ yêu cầu xử lý mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế sâu rộng với bảo đảm an ninh quốc gia, độc lập tự chủ, bảo vệ chế độ và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Việt Nam đang tham gia sâu hơn, đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương khu vực và quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế sâu rộng hơn, nhưng hệ thống thể chế, luật pháp và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, bộ máy nhà nước và doanh nghiệp chưa ngang tầm nhiệm vụ. Nếu không xử lý tốt mâu thuẫn này, nguy cơ tụt hậu xa hơn do chậm chân hoặc thua thiệt trong cuộc chạy đua về kinh tế và không tận dụng được cơ hội do toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ mang lại, thậm chí ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cần quán triệt nguyên tắc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế nhưng không để lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập, chủ quyền bị xâm phạm. Hội nhập cần phải có những bước đi thận trọng với đối sách mềm dẻo, khôn khéo, tránh bị rơi vào thế đối đầu hay bị cô lập, lệ thuộc. Tránh cả hai khuynh hướng chủ quan, nóng vội hoặc dè dặt, cầm chừng trong hội nhập quốc tế. Không tuyệt đối hóa độc lập, tự chủ là “bất biến”; ngược lại, cũng không thể tuyệt đối hóa cho rằng, hội nhập quốc tế là chìa khóa vạn năng để đất nước phát triển trong thời đại toàn cầu hóa.

Thứ hai, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại và quốc phòng độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, thực hiện kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đấu tranh với quan điểm cho rằng, trong tình hình hiện nay cần liên minh quân sự với một nước lớn thì Việt

Nam mới giữ được chủ quyền biển, đảo. Họ “kiến nghị” Đảng và Nhà nước ta phải từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ; muốn bảo vệ được độc lập, chủ quyền thì phải dựa vào một cường quốc.

Với vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam, nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á đang là tâm điểm cạnh tranh chiến lược toàn cầu, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước tiếp tục là vấn đề phức tạp, lâu dài, cần phải có các giải pháp đồng bộ, phù hợp. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển”⁸. Đảng ta nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí hàng đầu; trong đó khẳng định ý chí quyết tâm, “kiên quyết, kiên trì” đấu tranh để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; không để đất nước bị động, bất ngờ, không để mất đất, mất đảo, mất dân. Đấu tranh nhưng tránh xung đột, đối đầu, mắc mưu các thế lực thù địch; gắn lợi ích của đối tác với lợi ích tổng thể của đất nước; vì lợi ích chung của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Hoạt động đối ngoại phải góp phần bảo đảm ở mức cao nhất để cuộc đấu tranh này không dẫn đến đối đầu, cô lập, không dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh, bất ổn. Phải kiên trì nguyên tắc: không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào, nhưng sẵn sàng hợp tác với các nước vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và khu vực. Đồng thời, cần linh hoạt kết hợp phương thức song phương và đa phương trong giải quyết các bất đồng, tranh chấp.

Quan điểm về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng và Nhà nước ta là sự kế thừa, phát huy truyền thống “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh: “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước”⁹. Quan điểm này góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động chủ động giữ nước trong thời bình, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Chủ động bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ chiến lược của bất kỳ quốc gia nào.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến hết sức khó lường, quan điểm cho rằng phải dựa vào nước này, liên minh với nước khác để bảo vệ chủ quyền là thể hiện tư tưởng hữu khuynh bạc nhược, yếu hèn, đi ngược với truyền thống bất khuất, tự cường của dân tộc Việt Nam. Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường là bản lĩnh, khí phách dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Đó là tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do; đem sức ta mà tự giải phóng cho ta; tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Xu thế phát triển khách quan của thế giới hiện nay là hòa bình, độc lập, dân chủ, hợp tác và phát triển; các quốc gia, dân tộc đều đề cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường... Thực tiễn cho thấy, dựa vào nước khác không những không bảo vệ được chủ quyền, mà thậm chí còn đánh mất luôn cả quyền độc lập về chính trị, quyền tự quyết của quốc gia, dân tộc. Cần phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng về đối ngoại nói chung, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nói riêng để tạo lập sự đồng thuận, chung

tay đồng sức, đồng lòng toàn xã hội trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thứ ba, trước những diễn biến hết sức phức tạp trong quan hệ giữa các nước lớn cũng như môi trường an ninh của khu vực, như tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự đối đầu căng thẳng Mỹ - Trung, xung đột Nga - Ucraina đến các nước và Việt Nam, đặc biệt là vấn đề Biển Đông thì các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội đã trắng trợn xuyên tạc rằng, Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc; Việt Nam đang điều chỉnh quan hệ đối ngoại nhằm “tìm kiếm đối tác chiến lược”, “thiết lập liên minh mới” để đối phó với các nước đang gây áp lực bất lợi cho mình. Họ lớn tiếng cho rằng, phải nhanh chóng “thoát Trung”, phải chống Trung Quốc, phải tẩu chay Trung Quốc, cần tìm kiếm các chỗ dựa để phát triển, để giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước;... Đây là những quan điểm sai trái, mang màu sắc dân tộc cực đoan, hoàn toàn đi ngược với chủ trương đối ngoại của Việt Nam.

Trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc có vị trí đặc biệt quan trọng. Phát huy truyền thống hòa hiếu của cha ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động xây đắp mối quan hệ láng giềng gần bó, vừa là đồng chí, vừa là anh em với Trung Quốc. Vận dụng tư tưởng của Người, trong những năm qua, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chủ lưu trong mối quan hệ giữa hai nước. Việt Nam luôn nhất quán chính sách láng giềng hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi trong quan hệ với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, nhằm nỗ lực thúc đẩy quan

hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững. Với những thỏa thuận đã được hai nước đàm phán, ký kết trong những năm qua, hai bên cần kiên trì giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DCC). Việt Nam kiên quyết sử dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc; nhưng đồng thời cũng quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan điểm này của chúng ta đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Cần chỉ rõ những hành động “kêu gọi thoát Trung”, “tẩy chay” hàng hóa Trung Quốc, bất hợp tác với Trung Quốc... và những hành vi lợi dụng vấn đề biển, đảo, sự cố môi trường biển để kích động, xúi giục biểu tình bạo động như đã từng diễn ra, là những thủ đoạn và hành động sai trái, hiểm độc, cần đấu tranh phê phán, bác bỏ. Đó là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, đi ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Thực chất, đó là âm mưu cò xúy, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa vô chính phủ; kích động hằn thù dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng. Những hành động đó đã làm phương hại đến hình ảnh của một Việt Nam ổn định, yêu chuộng hòa bình, là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế và vì thế mà càng gây khó khăn cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của chúng ta. Những tư tưởng, hành động cực đoan, quá khích làm tổn thương và phá hoại nghiêm trọng tình hữu nghị tốt đẹp

của nhân dân hai nước Việt - Trung cần phải được kịp thời đấu tranh ngăn chặn, góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ của hai nước.

Thứ tư, khẳng định tính nhất quán và hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam. Đấu tranh bác bỏ quan điểm cho rằng đường lối đối ngoại cân bằng, độc lập tự chủ của Việt Nam là “đi dây”, là tự cô lập mình, không còn phù hợp với thời thế, chính sách cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba hiện nay là lạc hậu, lỗi thời, thiếu thực tế, cần phải thay đổi¹⁰.

Có thể thấy, một trong những thành tựu nổi bật, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới là từng bước thúc đẩy ngày càng hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã chủ động đổi mới tư duy đối ngoại, khai thông quan hệ với các nước lớn, phá bỏ thế bao vây cấm vận. Việt Nam từng bước chủ động trong cách thức xử lý linh hoạt, thúc đẩy mối quan hệ với các nước lớn theo hướng cân bằng, tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi từ mối quan hệ này, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có tất cả các nước lớn, toàn bộ 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ nhóm G-7, 17/20 nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn (G20)¹¹. Các nước lớn cũng đặt Việt Nam ở vị trí ngày càng cao trong chiến lược của họ ở khu vực và trên thế giới. Chúng ta luôn nhất quán, kiên định chủ trương cân bằng trong quan hệ

với các nước lớn, tránh để không bị rơi vào thế kẹt giữa các đối tác, nhất là Mỹ và Trung Quốc; không đi với nước lớn này để chống nước lớn khác; không tham gia mọi liên minh chống nước thứ ba; thúc đẩy hợp tác nhưng đồng thời kiên quyết, chủ động, thực tế và khôn khéo đấu tranh, linh hoạt.

Rõ ràng, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa nói chung, chính sách cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba nói riêng của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và sát hợp với điều kiện thực tiễn. Đường lối đối ngoại của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở lý luận, khoa học, thực tiễn, cơ sở pháp lý vững chắc, có sự tham khảo ý kiến của các tầng lớp nhân dân một cách dân chủ, công khai. Đường lối của Đảng chính là ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cả dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bằng tất cả sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, bằng bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của lòng yêu nước và dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần phải đấu tranh vạch trần các thủ đoạn nham hiểm, vô căn cứ xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam khi cho rằng, cần thay đổi chủ trương cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba vì điều này không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Như vậy, có thể khẳng định rằng với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, giữ vững môi trường hòa bình và phát huy ngoại lực trong kỷ

nguyên vượn mình của đất nước, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. ♦

1. Hội đồng Lý luận Trung ương: *Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII* của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 205.
2. Anh Thư - Quỳnh Hoa: “40 năm đổi mới, cục diện đối ngoại Việt Nam rộng mở, toàn diện, vững chắc”, Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ngày 12/01/2025, <https://vov.vn/chinh-tri/40-nam-doi-moi-cuc-dien-doi-ngoai-viet-nam-rong-mo-toan-dien-vung-chac-post1147831.vov>.
3. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hương: “Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 29/10/2020, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/du-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/khong-the-xuyen-tac-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-doc-lap-tu-chu-cua-dang-va-nha-nuoc-viet-nam.
4. Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
5. Anh Thư - Quỳnh Hoa: “40 năm đổi mới, cục diện đối ngoại Việt Nam rộng mở, toàn diện, vững chắc”, *Tlđđ*.
6. “Đối ngoại 2024 tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”, Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ngày 29/12/2024, <https://vov.vn/chinh-tri/doi-ngoai-2024-tao-da-thuan-loi-cho-dat-nuoc-buoc-va-ky-nguyen-vuon-minh-post1145310.vov>.
7. “Phản bác luận điệu chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII của Đảng chỉ là lý thuyết phi thực tế”, Cổng thông tin điện tử Bình Định, ngày 01/4/2021, https://binhdinh.dcs.vn/chinh-tri/-/asset_publisher/content/phan-bac-luan-dieu-chinh-sach-doi-ngoai-giu-vung-doc-lap-tu-chu-trong-hoi-nhap-quoc-te-tai-dai-hoi-xiii-cua-dang-chi-la-ly-thuyet-phi-thuc-te?p_auth=m0cayBNb.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 157.
9. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. 8, tr. 552.
10. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hương: “Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 29/10/2020, https://tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/khong-the-xuyen-tac-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-doc-lap-tu-chu-cua-dang-va-nha-nuoc-viet-nam.
11. “Phát huy vai trò của ngoại giao Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trang điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, <https://www.bqlang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/10287-phat-huy-vai-tro-cua-ngoai-giao-viet-nam-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quooc.html>.